

ชื่อโครงการ	ระบบจัดการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม กรณีศึกษาร้านเช่า Forza Soccer Football Club
โดย	นายปฏิภาณ จุงศิริวัฒน์ รหัส 58541204107-1
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัจจธรรม สุภาจันทร์
หลักสูตร	ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปีการศึกษา	2562

บทคัดย่อ

การจัดทำโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำระบบจัดการสนามฟุตบอล Forza Soccer Club เพื่อช่วยในการแบ่งเบาภาระหน้าที่ ช่วยในการสนับสนุนการดำเนินการของกิจการ ช่วยในการจัดการระบบต่างๆ ระบบบัญชี รับจองสนาม รวมถึงระบบการแข่งขัน ก่อนจะไปดำเนินการกิจกรรมถัดไป และจัดการประเมินสถานะของโครงการ

โดยระบบที่จัดทำขึ้นมานั้นเป็นลักษณะของเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งวิเคราะห์และออกแบบระบบงานโดยใช้ภาษา PHP CSS HTML JavaScript JQuery Ajax และระบบฐานข้อมูล MySQL โดยระบบที่พัฒนาขึ้นแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ ผู้จัดการสนาม ลูกค้าทั่วไป ลูกค้าสมาชิก ซึ่งสามารถสรุปการใช้งานผู้ใช้งานได้ ดังนี้ ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการผู้ใช้ระบบ ผู้จัดการสนาม สามารถเรียกดูรายงานบัญชีรายรับรายจ่าย ลูกค้าทั่วไป สามารถเรียกดูรายละเอียดต่างๆ ลูกค้าสมาชิก สามารถจองสนามภาพเว็บไซต์ได้

จากการศึกษาและจัดทำระบบจัดการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม Forza Soccer Club พบว่าระบบสามารถทำงานได้จริงตามความต้องการของผู้ใช้ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

กิตติกรรมประกาศ

โครงการครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับความกรุณาเป็นอย่างดียิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัจจธรรม สุภาจันทร์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์ธีรภพ แสงศรี หัวหน้าหลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ และคณาจารย์ในหลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทุกท่าน ที่ได้ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการจัดทำโครงการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ รวมถึงช่วยแก้ไขเอกสารโครงการให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในการจัดทำระบบจัดการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม Forza Soccer Football Club

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ประจำหลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทุกท่านที่กรุณาประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และประสบการณ์อันมีค่ายิ่งแก่ ดิษย์และคอยชี้แนะแนวทางการจัดทำโครงการ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในการทำโครงการ ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

ปฎิภาณ จุงศิริวัฒน์